

CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY - 21. 02.2008

Lc 9, 28 – 36

^{9:28} Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê.

^{9:29} Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa.

^{9:30} Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia.

^{9:31} Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem.

^{9:32} Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mết, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người.

^{9:33} Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia". Ông không biết mình đang nói gì.

^{9:34} Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.

^{9:35} Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"

^{9:36} Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

1. Ghi nhớ: *"Đây là con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người".* (Lc9, 35)

2. Suy niệm: Theo khuynh hướng tự nhiên của con người ai cũng thích sự sung sướng thích nhàn hạ cho bản thân. Là người Kitô hữu thì lại càng thích được ở trong vinh quang của Chúa. Nhưng khi các môn đệ của Chúa và cả chúng ta nữa khi nghe nói tới con đường Thập Giá thì cảm thấy khó chịu. Thậm chí ngay cả Phêrô còn ngăn cản Ngài. Nhưng Chúa Cha bảo **"Hãy vâng nghe lời Ngài"**. Nghĩa là phải chấp nhận đi theo Ngài trên con đường thập giá rồi mới được tới vinh quang. Trong đời sống đạo của chúng ta, một vài lúc sự vâng phục thánh ý Chúa xem ra là một thánh giá nặng nề, chúng ta hãy tin chắc rằng ngày kia sự vâng phục đó sẽ là một nguồn vui khôn tả.

3. Sống Lời Chúa: Hằng say nghe lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa

4. Cầu nguyện: *Lạy Chúa, chính khi đang cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã được biến đổi. Xin cho con biết dùng lời cầu nguyện làm cho con được biến đổi mỗi ngày nên tốt hơn. Amen*